
 

 

 

ข่าวประชาสัมพนัธ์ 
 

“ประธาน กสม. ปฏิเสธข่าวทีร่ะบุว่า กรรมการสิทธิฯ วกิฤตหนัก จะถูกชัตดาวน์” 
                                            
ประธาน กสม. ยืนยัน “กสม. ๓” สามารถเสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔ ได้  

เม่ือมีการแต่งตั้งกรรมการช่ัวคราวมาแม้เพยีง ๑ คน โดยไม่ต้องรอคลอด “กสม. ๔” ภายในส้ินปีนี ้ 

วนัท่ี ๑๖ กนัยายน ๒๕๖๒ ท่ีส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายวสั ติงสมิตร ประธาน
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวการสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(กสม.) ชุดท่ี ๔ ท่ีล่าช้าจะส่งผลกระทบให้การเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ล่าชา้ออกไปดว้ยวา่ ไม่มีมูลความจริงแต่อยา่งใด เพราะตามปฏิทินการเสนอของบประมาณ จะให้
แต่ละหน่วยงานเสนอภายในเดือนมกราคม –  กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๓ อีกทั้งขณะน้ีประธานศาลฎีกาและประธาน
ศาลปกครองสูงสุดก าลังร่วมกันพิจารณาแต่งตั้งกรรมการชั่วคราวไม่น้อยกว่า ๑ คน ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ (พรป. กสม.) เพื่อให้ กสม.  
ชุดท่ี ๓ (ชุดปัจจุบนั) สามารถประชุมและมีมติในกิจการต่าง ๆ รวมทั้งการเสนอค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ๒๕๖๔ ไดต้ามก าหนดเวลา 

นายวสั กล่าววา่ เม่ือมีการแต่งตั้งกรรมการชัว่คราวตามกฎหมายในเร็ว ๆ น้ีจะท าให ้กสม. ชุดปัจจุบนัมี
จ านวนไม่ต ่ากวา่ท่ีกฎหมายก าหนด สามารถประชุมและลงมติในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริม ปกป้อง และ
คุม้ครองการละเมิดสิทธิมนุษยชนได ้โดยเฉพาะการออกรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิฯ กว่า ๘๐ 
เร่ือง และพิจารณารับเร่ืองร้องเรียนไวเ้ป็นค าร้องเพื่อตรวจสอบและมอบหมายให้องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการ
คุ้มครองสิทธิของประชาชนกว่า ๖๐ เร่ือง ซ่ึงทั้งสองส่วนน้ีเป็นวาระท่ีสะสมมาตั้งแต่วนัท่ี ๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ ท่ีผา่นมา และพร้อมท่ีจะเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาทนัทีท่ี กสม. สามารถเปิดประชุมได ้  

“เร่ืองการสรรหา กสม.ชุดใหม่เป็นหน้าท่ีและอ านาจของคณะกรรมการสรรหาและวุฒิสภา ผมไม่ขอ
กา้วล่วง เพราะเป็นดุลพินิจขององคก์รทั้งสอง ส่วนท่ีมีการอา้งแหล่งข่าวโดยไม่ระบุช่ือผูใ้ห้ข่าววา่ การสรรหา 
ท่ีล่าชา้ จะส่งผลกระทบต่อการบริหารงานในหน่วยงาน เพราะจะขาดงบประมาณท่ีจะน ามาใชจ่้ายเป็นเงินเดือน
พนกังานและอ่ืนๆ นั้น นอกจากจะเป็นข่าวท่ีไม่ถูกตอ้งแลว้ ยงัเป็นการจบัสถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของ
ไทยเป็นตวัประกนั กดดนัให้คณะกรรมการสรรหาและวุฒิสภาพิจารณาผ่าน กสม. ๔ ซ่ึงเป็นชุดถดัไปโดยเร็ว 
ตามวาระซ่อนเร้นของผูท่ี้ออกมาใหข้่าวลอย ๆ” ประธาน กสม. กล่าว 



๒ 

 

นายวสั กล่าวดว้ยวา่ ปัญหา กสม. เหลือไม่ถึงก่ึงหน่ึง และไม่สามารถประชุมลงมติในกิจการของ กสม. 
ไดน้ั้น ในอดีตก็เคยเกิดข้ึนมาก่อนแลว้ ปัจจุบนั พรป.กสม. ปี ๒๕๖๐ มาตรา ๒๒ ไดบ้ญัญติัทางออกในเร่ืองน้ีไว ้
โดยให้ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมกนัแต่งตั้งกรรมการชัว่คราวมาเสริมเพื่อท าหน้าท่ี
ไปพลางก่อน จนกวา่การสรรหาและแต่งตั้งตามปกติจะแลว้เสร็จ ซ่ึงตนไดแ้จง้ให้ประธานศาลฎีกาและประธาน
ศาลปกครองสูงสุดร่วมกนัแต่งตั้งกรรมการชัว่คราวมากวา่ ๔๕ วนัแลว้ และหวงัวา่ค าสั่งแต่งตั้งคงมาถึงในเร็ว ๆ น้ี 

 
เผยแพร่โดย ส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

๑๖ กนัยายน ๒๕๖๒ 

 
ส านกัส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน  
กลุ่มงานส่ือสารองคก์ร  
โทร. ๐ ๒๑๔๓ ๐๖๐๓, ๐๘ ๑๘๘๙ ๑๔๕๔   


